



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552 หน้า 22

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สาธิตฯ สละสิทธิเรียนฟรีทะเล่เป่า

มข.ไม่ขอรับ "อุปกรณ์-ตำรา" มากสุด สกอ.มอบประกาศ"ผู้มีจิตสาธารณะ"

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายสุเมธ แยมานุญ เลขธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสละสิทธิรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และค่าหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในส่วนของโรงเรียนสาธิตฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่า สกอ.มีโรงเรียนสาธิตฯ ในสังกัดทั่วประเทศ จำนวน 44 แห่ง มีนักเรียน 48,912 คน ปรากฏว่ามีนักเรียนสละสิทธิรายการเครื่องแบบนักเรียน 12,658 คน คิดเป็นร้อยละ 26 สละสิทธิอุปกรณ์การเรียน 11,503 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และสละสิทธิหนังสือเรียน 11,432 คน คิดเป็นร้อยละ 23

นายสุเมธกล่าวต่อว่า ตัวเลขนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ที่สละสิทธิดังกล่าว ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ได้รณรงค์ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูง โดยบางโรงเรียนยอดผู้สละสิทธิสูงกว่าที่คิดไว้มากเช่น ในรายการค่าเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มข.) สละสิทธิมากที่สุดถึงร้อยละ 77 รองลงมาคือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ร้อย

ละ 75 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร้อยละ 56 **โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร้อยละ 53** เป็นต้น ส่วนค่าอุปกรณ์การเรียน โรงเรียนสาธิตแห่ง มข.สละสิทธิมากที่สุดถึงร้อยละ 75 หรือ 3,572 คน จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 4,786 คน สำหรับค่าหนังสือเรียน โรงเรียนสาธิตแห่ง มข.สละสิทธิมากที่สุดเช่นกัน โดยมีนักเรียนสละสิทธิสูงถึงร้อยละ 74 หรือ 3,532 คน จากทั้งหมด 4,786 คน นักเรียนที่สละสิทธิเหล่านี้จะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีจิตสาธารณะ

"สำหรับค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น ในส่วนของโรงเรียนสาธิตฯ ทั่วประเทศ ได้พูดคุยและตกลงกันตั้งแต่ต้นว่าจะไม่มีการรับงบประมาณในส่วนนี้ ซึ่งโรงเรียนสาธิตฯจะไประดมทรัพยากรจากผู้ปกครองเอง ส่วนจะระดมทรัพยากรในรายการใดบ้าง และเป็นเงินเท่าใด ขึ้นอยู่กับสภาพมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณา แต่ทั้งนี้ การกำหนดรายการที่จะระดมทรัพยากรจากผู้ปกครอง จะต้องสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงการคลัง เพื่อว่าพ่อแม่ของนักเรียนที่เป็นข้าราชการ จะสามารถนำใบเสร็จไปเบิกค่าใช้จ่ายได้" นายสุเมธกล่าว

นายสุเมธกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการที่จะนำเงินที่นักเรียนสละสิทธิเหล่านั้น ไปช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แต่โรงเรียนสาธิตฯอยู่ในสังกัด สกอ. ซึ่งเป็นคนละหน่วยงานกัน ดังนั้น ในส่วนของ สกอ.จะต้องส่งงบประมาณดังกล่าวกลับคืนไปยังสำนักงานงบประมาณ เพื่อเป็นผู้แปลงงบประมาณ และจัดสรรให้กับ สพฐ.ต่อไป